



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Kỷ Hợi



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố tham gia trồng cây.

Sáng ngày 11/2 (ngày 7 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), toàn tỉnh đồng loạt tổ chức tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Kỷ Hợi 2019.

* Tại khu đô thị 379 (thành phố Thái Bình) đã diễn ra lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Kỷ Hợi 2019. Dự lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Đình An, Ủy

viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người", thời gian qua, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và nhân dân thành phố Thái Bình đã hưởng ứng và tham gia tích cực. Phong trào trồng cây và bảo vệ cây xanh thực sự mang lại nhiều lợi ích to lớn, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của nhân dân thành phố. Thông qua phong trào trồng cây,

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÓNG VIÊN

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi thăm, chúc tết và phát động doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh năm 2019



Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP.

Sáng ngày 11/2, tại nhà máy MXP 8 (Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP, cụm công nghiệp Xuân Động), UBND tỉnh tổ chức lễ phát động doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh năm 2019. Dự lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND

tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, huyện, thành phố và gần 500 cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được cũng như đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cộng



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý.

đồng doanh nghiệp, doanh nhân và toàn thể người lao động trong tỉnh đồng sức, đồng lòng, năng động, sáng tạo và đẩy lên cao trào thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh với một khí thế mới, quyết tâm cao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới. Tiếp tục quán triệt, nắm chắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào của tỉnh. Tăng cường nghiên cứu, nắm bắt xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, khai thác thế mạnh của địa phương để tạo cơ hội cho phát triển sản xuất, kinh doanh.

Có chiến lược đầu tư dài hạn, chú trọng xây dựng và củng cố thương hiệu, sản phẩm gắn với đổi mới trang thiết bị, mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, hợp lý hóa quy trình sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, hợp tác, mở rộng hơn nữa các quan hệ liên doanh, liên kết, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh để cùng nhau phát triển. Sử dụng có hiệu quả đất đai, thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo vệ

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÓNG VIÊN

Tưởng niệm 755 năm ngày mất của Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ

Sáng ngày 11/2, tại khu di tích quốc gia đình Ngủ (xã Liên Hiệp, Hưng Hà), Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam phối hợp với UBND huyện Hưng Hà, UBND xã Liên Hiệp tổ chức khai hội đầu xuân năm 2019 và dâng hương tưởng niệm 755 năm ngày mất của Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ.

Tại buổi lễ, nhân dân xã Liên Hiệp, bà con họ Trần và du khách thập phương đã ôn lại truyền thống hào hùng của vương triều Trần, công lao to lớn của Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ. Ông sinh năm Giáp Dần (1194) ở làng Lưu Xá, huyện Ngự Thiên, lộ Long Hưng, nay thuộc xã Canh Tân, huyện Hưng Hà (Thái Bình), mất năm Giáp Tý (1264), thọ 70 tuổi. Ông là người có công lớn lập nên nhà Trần. Cuối năm 1225, Trần Thủ Độ đã giúp vua Trần dẹp yên giặc giã trong nước, làm cho quốc gia Đại Việt lúc bấy giờ cường thịnh trở lại sau hồi suy vong của nhà Lý. Khi Trần Thái Tông lên ngôi vua đã phong Trần Thủ Độ làm Quốc thượng vụ nắm giữ mọi việc cai trị thiên hạ, sau đó lại phong làm Thái sư giữ tất cả việc quân vụ. Ông là nhà lãnh đạo tài giỏi và tận tụy chăm lo việc nước. Ngay từ những năm đầu triều Trần, ông đã sắp xếp và tổ chức lại bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương. Ông đề cao tư tưởng pháp trị; để ra luật lệ, quy chế hành chính; có công lớn

(Xem tiếp trang 4)
MẠNH CƯỜNG

Hơn 146.000 suất quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, toàn tỉnh đã trao 92.327 suất quà với tổng kinh phí trên 70 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; trao 54.517 suất quà với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng cho 54.517 đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cùng với trao quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, toàn tỉnh có 36.998 người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ với tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng. Các phần quà được trao tận tay các đối tượng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn.

NGUYỄN CƯỜNG

Rộn ràng vào vụ mới

(Xem trang 2)



Nhiều chủ máy làm đất ra đồng từ mừng 3 tết để kịp thời phục vụ nông dân gieo cấy.

LỰC LƯỢNG CÔNG AN

Bảo đảm tuyệt đối an toàn tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

(Xem trang 3)

Phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa xuân trước ngày 25/2

* Thời tiết trong những ngày qua nắng ấm, tạo thuận lợi cho nông dân các địa phương gieo cấy lúa xuân. Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến hết ngày 9/2 toàn tỉnh đã gieo cấy được 9.743ha, đạt 12,4% kế hoạch, tập trung ở các huyện Đông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Tiền Hải.

Hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình và các đơn vị trực thuộc đã thực hiện tốt lịch trực để theo dõi, điều hành nước, đến nay 100% diện tích đất lúa, diện tích cây màu xuân đã đủ nước để phục vụ sản xuất.



Để bảo đảm mật độ, hạn chế sâu bệnh, góp phần cho năng suất cao, đối với cấy tay, bà con nông dân lưu ý cấy nông tay, mật độ trung bình từ 30 - 35 khóm/m², cấy 2 - 3 dảnh/khóm; đối với cấy máy sau khi bừa cấy nên để lầy bùn 2 - 3 ngày mới cấy, cây lúa không bị vùi sâu, để sinh trưởng. Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa xuân trước ngày 25/2.

LƯU NGÂN

* Theo tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải, từ mừng 4 tết, nông dân các địa phương trong huyện đã tập trung ra đồng thực hiện sản xuất vụ xuân. Huyện phấn đấu hoàn thành gieo cấy 10.150ha lúa xuân trước ngày 20/2, trong đó thời gian cao điểm cấy lúa từ ngày 9 - 19/2. Vụ xuân năm 2019, ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh, Tiền Hải tiếp tục hỗ trợ 100% thuốc trừ rầy trên mạ cho nông dân các địa phương trước khi đưa ra ruộng cấy.

ĐỖ HÀ
(Đài TTTH Tiền Hải)